



ที่ ศธ ๐๔๑๔๕/ ๒๐๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑
ถนนสงขลา - นาทวี ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

✓ พุทธศักราช ๒๕๖๐

เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาชั้นพื้นฐานของเอกชน ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (๖ อำเภอ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและการเลือกกรรมการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาชั้นพื้นฐานของเอกชนในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพพร มากคงแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๔๓๓-๗๓๔๒ ต่อ ๑๑

โทร.๐ ๗๔๓๒ ๓๖๕๑



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ และ ๗ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ คือ นายเนติพัฒน์ ประทุมวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายนพพร มากคงแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑